

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

#### การรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จจากการประเมินของวิศวกร โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3.1 ก) เนื่องจากรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างที่กลุ่มบริษัทรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญ และกระบวนการในการวัดมูลค่า รวมถึงรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้รายได้ และการประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประเมินขึ้นความสำเร็จของงานและการวัดมูลค่าผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพิจารณาว่าการรับรู้รายได้จากการก่อสร้างและการประมาณผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้างเป็นรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงิน โดยรวมอย่างเป็นสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและการบันทึกสำรองเพื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง โดยการ

- สอบถามฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบและทำความเข้าใจกระบวนการที่กลุ่มบริษัทใช้ประเมินขึ้นความสำเร็จและสำรองค่าเพื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
- ประเมินความเหมาะสมและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ในการติดตามและพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมินขึ้นความสำเร็จของงานก่อสร้าง และสำรองค่าเพื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
- ทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบันทึกต้นทุนของงานก่อสร้าง
- สุ่มเลือกสัญญารับเหมาก่อสร้างและอ่านสัญญาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินความรู้ความสามารถของวิศวกร สอบทานการประเมินขึ้นความสำเร็จของงาน รวมทั้งเข้าสังเกตการณ์สถานที่ก่อสร้างร่วมกับวิศวกรของโครงการ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบขึ้นความสำเร็จของงานที่ประเมินโดยวิศวกร โครงการกับขึ้นความสำเร็จของงานที่คำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุน โครงการที่เกิดขึ้นจริงจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด และตรวจสอบสาเหตุของผลต่างของสองวิธี

- สอบทานการประมาณการสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับ โครงการก่อสร้าง โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้าง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง
- วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
- สอบทานความเพียงพอการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

#### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

- (1) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10.1 ตั้งแต่รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับศูนย์ กลุ่มบริษัทได้หยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- (2) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 17 กลุ่มบริษัทและบริษัทลงทุนในโครงการต่าง ๆ และได้รายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการที่สำคัญ

#### เรื่องอื่น

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า โดยการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลแล้วว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่หากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

(นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5897

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

24 กุมภาพันธ์ 2565

## บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>สินทรัพย์</b>				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	66,990,242	271,950,048	64,318,561	270,368,079
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	6	127,786,140	155,281,588	123,070,332
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	7	37,639,841	-	-
สินค้าคงเหลือ		17,906,481	49,900,547	228,336
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ	5.1	-	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธิ	8	160,000,000	-	160,000,000
สินทรัพย์ถาวรที่ได้ของงวดปัจจุบัน		3,476,779	2,455,702	3,423,616
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,659,141	1,309,141	1,659,141
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>415,458,624</b>	<b>480,897,026</b>	<b>352,699,986</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินฝากที่คิดภาระค่าประกัน	9	60,419,603	60,252,000	45,356,103
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	10	4,018,211	-	6,000,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	11	-	-	56,000,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	12	-	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ - สุทธิ	13	18,395,866	27,372,422	18,395,866
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	14	19,116,148	20,559,813	19,116,148
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	15	7,962,319	16,012,447	7,962,319
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	17	11,160,077	8,506,359	10,958,775
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>121,072,224</b>	<b>132,703,041</b>	<b>163,789,211</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>536,530,848</b>	<b>613,600,067</b>	<b>516,489,197</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	หน่วย : บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2564	2563	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	18	28,687,124	44,571,133	26,334,003	40,344,956
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	7	25,769,153	41,211,737	2,136,947	4,354,270
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	19	1,258,587	1,184,418	1,258,587	1,184,418
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>55,714,864</b>	<b>86,967,288</b>	<b>29,729,537</b>	<b>45,883,644</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	19	18,817,929	20,076,517	18,817,929	20,076,517
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	20	847,449	1,201,432	847,449	1,201,432
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	21	3,991,936	2,830,050	29,039,710	27,971,831
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>23,657,314</b>	<b>24,107,999</b>	<b>48,705,088</b>	<b>49,249,780</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>79,372,178</b>	<b>111,075,287</b>	<b>78,434,625</b>	<b>95,133,424</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 1,430,416,192 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		1,430,416,192	1,430,416,192	1,430,416,192	1,430,416,192
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 1,430,416,192 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		1,430,416,192	1,430,416,192	1,430,416,192	1,430,416,192
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		1,487,411,835	1,487,411,835	1,487,411,835	1,487,411,835
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น		(461,104,210)	(461,104,210)	(461,104,210)	(461,104,210)
ส่วนลดมูลค่าหุ้นสำหรับหนี้แปลงสภาพเป็นทุน		(6,600,000)	(6,600,000)	(6,600,000)	(6,600,000)
กำไร (ขาดทุน) สะสม					
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย		13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000
ซึ่งไม่ได้จัดสรร		(2,020,991,831)	(1,974,871,600)	(2,025,069,245)	(1,977,326,307)
<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>		<b>442,131,986</b>	<b>488,252,217</b>	<b>438,054,572</b>	<b>485,797,510</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		15,026,684	14,272,563	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>457,158,670</b>	<b>502,524,780</b>	<b>438,054,572</b>	<b>485,797,510</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>536,530,848</b>	<b>613,600,067</b>	<b>516,489,197</b>	<b>580,930,934</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ดีวีเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้ค่าสื่อ-โฆษณา	101,342,991	126,981,102	101,342,991	126,981,102
รายได้จากการขาย	79,661,032	49,526,306	68,014	41,330
รายได้จากการรับจ้างก่อสร้าง	14,604,179	-	15,011,990	-
<b>รวมรายได้</b>	<b>195,608,202</b>	<b>176,507,408</b>	<b>116,422,995</b>	<b>127,022,432</b>
ต้นทุนค่าสื่อ-โฆษณา	(88,429,121)	(81,247,845)	(88,429,121)	(81,649,445)
ต้นทุนขาย	(71,488,525)	(50,907,971)	(120,532)	(69,100)
ต้นทุนค่าก่อสร้าง	(11,108,523)	-	(10,988,938)	-
<b>รวมต้นทุน</b>	<b>(171,026,169)</b>	<b>(132,155,816)</b>	<b>(99,538,591)</b>	<b>(81,718,545)</b>
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>24,582,033</b>	<b>44,351,592</b>	<b>16,884,404</b>	<b>45,303,887</b>
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	14,000,000	-	14,000,000
กำไรจากการเลิกบริษัทย่อย	-	-	-	7,432,375
รายได้อื่น	8,814,336	20,026,588	9,824,391	17,929,037
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>33,396,369</b>	<b>78,378,180</b>	<b>26,708,795</b>	<b>84,665,299</b>
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(47,572,503)	(56,728,986)	(46,836,762)	(55,304,197)
ผลขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย	-	(498,400)	-	-
ผลขาดทุนจากการซื้อค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(107,640)	-	-
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	5.1 (27,149,357)	(17,601,981)	(27,149,357)	(17,601,981)
ต้นทุนทางการเงิน	(2,029,323)	(1,663,951)	(1,727,868)	(1,368,859)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม	(1,981,789)	-	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>(78,732,972)</b>	<b>(76,600,958)</b>	<b>(75,713,987)</b>	<b>(74,275,037)</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>(45,336,603)</b>	<b>1,777,222</b>	<b>(49,005,192)</b>	<b>10,390,262</b>
ภาษีเงินได้	(1,291,761)	(340,703)	-	-
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี</b>	<b>(46,628,364)</b>	<b>1,436,519</b>	<b>(49,005,192)</b>	<b>10,390,262</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	1,262,254	63,312	1,262,254	63,312
<b>รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี</b>	<b>(45,366,110)</b>	<b>1,499,831</b>	<b>(47,742,938)</b>	<b>10,453,574</b>
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(47,382,485)	1,163,956	(49,005,192)	10,390,262
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	754,121	272,563	-	-
<b>รวมกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>	<b>(46,628,364)</b>	<b>1,436,519</b>	<b>(49,005,192)</b>	<b>10,390,262</b>
<b>การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จ (ขาดทุน)</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(46,120,231)	1,227,268	(47,742,938)	10,453,574
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	754,121	272,563	-	-
<b>รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>(45,366,110)</b>	<b>1,499,831</b>	<b>(47,742,938)</b>	<b>10,453,574</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)</b>	22 (0.033)	0.001	(0.034)	0.007
<b>จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)</b>	<b>1,430,416,192</b>	<b>1,430,416,192</b>	<b>1,430,416,192</b>	<b>1,430,416,192</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลีวีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม										
	กำไร(ขาดทุน)สะสม						องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
	ทุนเรือนหุ้นที่ ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ส่วนต่ำกว่า มูลค่าหุ้น	ส่วนลดมูลค่า หุ้นสำหรับหนี้ แปลงสภาพ เป็นทุน	กำไร(ขาดทุน)สะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของ บริษัทใหญ่	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
					จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	ผลกำไร (ขาดทุน) จาก การวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์พนักงานที่ กำหนดไว้	รวมองค์ประกอบ อื่นของผู้ถือหุ้น		ได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	1,430,416,192	1,487,411,835	(461,104,210)	(6,600,000)	13,000,000	(1,976,098,868)	-	-	487,024,949	-	487,024,949
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000	14,000,000
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	1,163,956	63,312	63,312	1,227,268	272,563	1,499,831
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	-	-	63,312	(63,312)	(63,312)	-	-	-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</b>	<b>1,430,416,192</b>	<b>1,487,411,835</b>	<b>(461,104,210)</b>	<b>(6,600,000)</b>	<b>13,000,000</b>	<b>(1,974,871,600)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>488,252,217</b>	<b>14,272,563</b>	<b>502,524,780</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(47,382,485)	1,262,254	1,262,254	(46,120,231)	754,121	(45,366,110)
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	-	-	1,262,254	(1,262,254)	(1,262,254)	-	-	-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>	<b>1,430,416,192</b>	<b>1,487,411,835</b>	<b>(461,104,210)</b>	<b>(6,600,000)</b>	<b>13,000,000</b>	<b>(2,020,991,831)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>442,131,986</b>	<b>15,026,684</b>	<b>457,158,670</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ทุนเรือนหุ้นที่ ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ส่วนต่ำกว่า มูลค่าหุ้น	ส่วนลดมูลค่า หุ้นสำหรับหนี้ แปลงสภาพเป็น ทุน	งบการเงินเฉพาะกิจการ		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวม
				กำไร(ขาดทุน)สะสม		ผลกำไร (ขาดทุน) จาก การวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์พนักงานที่ กำหนดไว้		รวมองค์ประกอบ อื่นส่วนของผู้ถือหุ้น	
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	กำหนดไว้	อื่นส่วนของผู้ถือหุ้น		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	1,430,416,192	1,487,411,835	(461,104,210)	(6,600,000)	13,000,000	(1,987,779,881)	-	-	475,343,936
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	10,390,262	63,312	63,312	10,453,574
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	-	-	63,312	(63,312)	(63,312)	-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</b>	<b>1,430,416,192</b>	<b>1,487,411,835</b>	<b>(461,104,210)</b>	<b>(6,600,000)</b>	<b>13,000,000</b>	<b>(1,977,326,307)</b>	-	-	<b>485,797,510</b>
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(49,005,192)	1,262,254	1,262,254	(47,742,938)
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	-	-	1,262,254	(1,262,254)	(1,262,254)	-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>	<b>1,430,416,192</b>	<b>1,487,411,835</b>	<b>(461,104,210)</b>	<b>(6,600,000)</b>	<b>13,000,000</b>	<b>(2,025,069,245)</b>	-	-	<b>438,054,572</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท คีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(45,336,603)	1,777,222	(49,005,192)	10,390,262
<b>ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)</b>				
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน</b>				
ดอกเบี้ยจ่าย	1,122,294	938,485	1,684,793	1,194,754
ดอกเบี้ยรับ	(2,289,046)	(3,577,990)	(2,288,560)	(1,898,280)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	28,120,066	(58,612,480)	8,082,309	(33,912,343)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(37,639,841)	-	-	-
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	31,994,066	(37,666,413)	2,603,499	(2,831,835)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(350,000)	(200,000)	(350,000)	(200,000)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(204,159)	(134,392)	(204,159)	(134,392)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(12,568,576)	73,498,724	(10,695,521)	35,070,759
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(15,442,584)	-	(2,217,323)	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	(18,820,317)	-	(18,820,317)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,161,887	-	1,209,661	25,141,781
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15,409,571	20,872,614	15,409,571	20,872,614
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าชุดธรรม	-	645,222	-	623,653
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(3,940,051)	(2,795,284)	(3,933,993)	(2,795,284)
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	(470,885)	-	(470,885)
โอนกลับประมาณการหนี้สินคิดความ	-	(10,217,191)	-	(10,217,191)
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ	-	(2,227,072)	-	(2,227,072)
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้	6,114	435,197	-	245,710
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,176,292	947,085	1,176,292	947,085
กำไรจากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์ถาวร	(1,632,505)	(18,806)	(1,632,505)	(18,806)
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(2,863,955)	-	(54,227,680)
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(11,136,045)	-	40,227,680
(กำไร) ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย	-	498,400	-	(7,432,375)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	107,640	-	-
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม	1,981,789	-	-	-
<b>รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน</b>	<b>(38,431,286)</b>	<b>(49,020,241)</b>	<b>(40,161,128)</b>	<b>(472,162)</b>
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน</b>				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	-	255,614	(704,280)	(655)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(268,021)	(636,830)	(268,021)	(636,830)
จ่ายภาษีเงินได้	(4,768,512)	(2,710,048)	(3,423,616)	(2,161,901)
<b>กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(43,467,819)</b>	<b>(52,111,505)</b>	<b>(44,557,045)</b>	<b>(3,271,548)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ดีวีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินฝากที่มีชื่อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(167,603)	(60,252,000)	(167,603)	(45,188,500)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	-	-	-	(56,000,000)
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	14,000,000	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(6,000,000)	(107,640)	(6,000,000)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	14,000,000	-	14,000,000
เงินสดรับจากการยกเลิกบริษัทย่อย	-	-	-	17,887,759
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(160,000,000)	392,744,791	(160,000,000)	383,782,073
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมบุคคลและบริษัทอื่น	-	470,885	-	470,885
เงินสดรับจากคอกเบี้ย	2,289,046	3,577,990	2,288,560	1,898,280
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์	(1,079,790)	(18,654,177)	(1,079,790)	(18,654,177)
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์	5,794,072	2,581,268	5,794,072	2,581,268
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(21,000)	(29,739,332)	(21,000)	(29,739,332)
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(159,185,275)</b>	<b>318,621,785</b>	<b>(159,185,761)</b>	<b>271,038,256</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดที่ผู้เข้าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน	(2,306,712)	(2,406,834)	(2,306,712)	(2,406,834)
<b>กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(2,306,712)</b>	<b>(2,406,834)</b>	<b>(2,306,712)</b>	<b>(2,406,834)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(204,959,806)</b>	<b>264,103,446</b>	<b>(206,049,518)</b>	<b>265,359,874</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี</b>	<b>271,950,048</b>	<b>7,857,084</b>	<b>270,368,079</b>	<b>5,008,205</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันเลิกกิจการ</b>	<b>-</b>	<b>(10,482)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี</b>	<b>66,990,242</b>	<b>271,950,048</b>	<b>64,318,561</b>	<b>270,368,079</b>
<b>ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด</b>				
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย:				
เงินสด	10,308	12,997	4,859	7,165
เงินฝากกระแสรายวัน	70,032	83,951	30,000	30,000
เงินฝากออมทรัพย์	65,876,598	270,823,472	63,250,398	269,301,286
เงินฝากประจำ	1,033,304	1,029,628	1,033,304	1,029,628
<b>รวม</b>	<b>66,990,242</b>	<b>271,950,048</b>	<b>64,318,561</b>	<b>270,368,079</b>

## บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

##### 1.1 ข้อมูลบริษัท

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยเป็นผู้จัดหาผลิต และ/หรือร่วมผลิตสื่อโฆษณา ณ จุดขาย / การจัดงานอีเว้นท์ / การผลิตผ่านสื่อออนไลน์

##### 1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

#### 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)	
			31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
<b>บริษัทย่อยทางตรง :</b>				
บริษัท ดีมีเตอร์ อิน โนเวชั่น จำกัด	จัดหา ผลิตและ/หรือร่วมผลิต รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	กรุงเทพฯ	100.00	100.00
กิจการร่วมค้า DCORP - DLI	รับจ้างติดตั้งงานโครงการต่าง ๆ	นนทบุรี	80.00	80.00
<b>บริษัทย่อยทางอ้อม :</b>				
บริษัท อีโนกิ วัสดุ เวิร์ค จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ดีมีเตอร์ อิน โนเวชั่น จำกัด)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือที่มีส่วนประกอบของไม้	ปทุมธานี	100.00	100.00
<b>บริษัทร่วม :</b>				
บริษัท ซีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด	ประกอบกิจการสวนน้ำ สวนสนุก สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	สมุทรปราการ	37.50	37.50

## บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)	
			31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
บริษัท เรฟโวลูชั่น ออฟ ดิจิทัล เอ็ม พลอยซี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด	จัดทำ และให้บริการเกี่ยวกับ แอปพลิเคชันสำหรับการบริหาร จัดการองค์กร	กรุงเทพฯ	40.00	-

บริษัท ซีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และชำระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ในรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท เรฟโวลูชั่น ออฟ ดิจิทัล เอ็มพลอยซี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด ในราคาหุ้นละ 325 บาท จำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6.5 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

รายการบัญชีกับบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกันสำหรับการจัดทำงบการเงินเฉพาะของบริษัท

### 3. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินและสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 3.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่อยู่ข้อยบายในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัทไปถือปฏิบัติ กิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ 4

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก



### 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

#### ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

### 3.3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้

#### 3.3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

##### ก) รายได้จากสัญญาก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสัญญาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่มีภาระที่ต้องปฏิบัติภาระเดียว กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการก่อสร้างตลอดช่วงเวลาที่ย่อสร้าง โดยใช้วิธีผลัดฟ้าในการวัดขึ้นความสำเร็จของงานซึ่งประเมินโดยวิศวกรหรือผู้ควบคุมโครงการ

กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรับรู้รายได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสัญญา การเรียกร้องความเสียหาย ความล่าช้าในการส่งมอบงาน และค่าปรับตามสัญญา โดยจะรับรู้รายได้เฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากกว่าจะไม่มีกรกลับรายการที่มีนัยสำคัญของจำนวนรายได้ที่รับรู้สะสม

เมื่อมูลค่าและความสำเร็จของงานตามสัญญาไม่สามารถวัดได้อย่างสมเหตุสมผล รายได้จะรับรู้ได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่านั้น

**ข) รายได้ค่าบริการ**

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และเมื่อโอนการควบคุมในบริการไปยังลูกค้าหรือเมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

**ค) รายได้จากการขาย**

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ โดยการส่งมอบสินค้าที่สัญญาว่าจะให้แก่ลูกค้า การส่งมอบเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมสินค้านั้น การควบคุมในสินค้าได้โอนไปยังลูกค้าเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า โดยการส่งมอบจะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่กำหนด ลูกหนี้จะถูกบันทึกเมื่อสินค้าได้ส่งมอบซึ่งเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

**ง) รายได้ดอกเบี้ย**

ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบกำหนดอายุ และคำนึงถึงจำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกดอกเบี้ยค้างรับของบริษัท

**จ) รายได้อื่น**

รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

**ฉ) ค่าใช้จ่าย**

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

**3.3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด**

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาระผูกพัน

**3.3.3 สินค้าคงเหลือ**

การตีราคาสินค้าคงเหลือ บริษัทตีราคาสินค้าคงเหลือดังต่อไปนี้

- สินค้าสำเร็จรูป บันทึกตามต้นทุนการผลิตถัวเฉลี่ยรวมหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับรวมแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

### 3.3.4 ลูกหนี้การค้า

บริษัทและบริษัทย่อยแสดงลูกหนี้ด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มบริษัทรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหนี้การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกำหนดชำระ อัตราความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต และปรับอัตราการสูญเสียในอดีตตามการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบันเหล่านี้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

### 3.3.5 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินแสดงด้วยมูลค่าแรกเริ่มตามสัญญาเช่าทางการเงิน หักด้วยเงินรับจากค้างงวดผ่อนชำระ หักด้วยดอกเบี้ยรับรองการรับรู้ และค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้านรายตัว

### 3.3.6 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา / หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

#### สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อมีรายได้ที่รับรู้สะสมเกินกว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบัน และกลุ่มบริษัทจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน

#### หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบันเกินกว่ารายได้ที่รับรู้สะสม โดยกิจการยังมีภาระที่ต้องโอนบริการให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะรับรู้เป็นรายได้ เมื่อกิจการได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

### 3.3.7 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

#### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้

- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือผ่านกำไรหรือขาดทุน) และ
- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทต้องจัดประเภทรายการใหม่สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เหล่านั้น

ตราสารทุนสามารถจำแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้น ต้นทุนการทำรายการของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรือไม่ (Solely Payments of Principal and Interest)

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลทางธุรกิจของบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าตราสารหนี้สามารถทำได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนี้ของบริษัท

- ราคาทุนตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกำไร/(ขาดทุน)อื่น พร้อมกับกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นกำไรหรือขาดทุน

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น ในวันที่กำหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกำไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) - สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกำไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

เงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน โดยแสดงรายการเป็นรายได้อื่นเมื่อบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้เป็นกำไร/(ขาดทุน)อื่นในงบกำไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า) ของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ายุติธรรม

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เครื่องมือทางการเงินที่บริษัทเป็นผู้ออกต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารหนี้โดยพิจารณากระแสผูกพันตามสัญญา

- หากบริษัทมีกระแสผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสามารถชำระโดยการออกตราสารหนี้ของบริษัทเองด้วยจำนวนตราสารหนี้ที่คงที่ และเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่

- หากบริษัทไม่มีกระแสผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระกระแสผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารหนี้

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทต้องวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินทางการเงินบางรายการ

#### การรับรู้รายการและการตัดรายการ

บริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื่อบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น การซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติต้องรับรู้รายการในวันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่บริษัทตกลงที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อบริษัท โอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเป็นการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน

#### การค้ำประกัน

บริษัทประเมินข้อมูลการดำเนินงานประกอบพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและ FVOCI วิธีการประเมินการค้ำประกันที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับความเป็นสาระสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต บริษัทใช้วิธีทั่วไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนจากการค้ำประกัน

### 3.3.8 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัท บันทึกตามวิธีราคาทุน และปรับลดด้วยค่าเผื่อการค้ำประกันของเงินลงทุน โดยมูลค่าที่ลดลงดังกล่าวแสดงเป็นขาดทุนจากการค้ำประกันของเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุน

เงินลงทุนทั่วไป แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื่อการค้ำประกันของเงินลงทุน โดยมูลค่าที่ลดลงดังกล่าวแสดงเป็นขาดทุนจากการค้ำประกันของเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุน

### 3.3.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ - สุทธิ

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของทรัพย์สินแต่ละชนิดตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์นั้นๆ ดังนี้

	จำนวนปี
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	20
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องหรือจำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และบันทึกเป็นกำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน

รายการเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญจะ รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

### 3.3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย ค่าสิทธิแพร่ภาพแพร่เสียงในรายการภาพยนตร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสัญญาสัมปทาน

บริษัทแสดงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น

### 3.3.11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั้นต้องมีความเป็นไปได้สูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั้นจะวัดมูลค่าด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่าที่จะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป

### 3.3.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในบริษัทย่อย เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้ออกมา

จากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากบริษัทไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

### 3.3.13 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไป การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรก ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้น ไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำให้ บริษัท



เปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สิน ในเวลาเดียวกัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

### 3.3.14 สัญญาเช่า

#### 3.3.14.1 บริษัทในฐานะผู้เช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

#### สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่บริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

#### หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัดของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่

สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้น โดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่า จะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

**สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ**

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

**3.3.14.2 บริษัทในฐานะผู้ให้เช่า**

สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมด ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะบันทึกส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราคอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนคอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อให้ได้อัตราคอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตรากที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

**3.3.15 ผลประโยชน์พนักงาน**

**ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน**

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

**ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน**

**โครงการสมทบเงิน**

บริษัทและบริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

*โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน*

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

**3.3.16 ประเมินการหนี้สินและค่าใช้จ่าย**

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทได้เกิดภาระที่จะต้องจ่ายเงินตามข้อผูกพันทางกฎหมายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างมีเหตุผล

**3.3.17 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุม โดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

**3.3.18 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน**

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

**3.3.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม**

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่ง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ ทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

#### 4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

##### *การใช้ประมาณการทางบัญชี*

ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ โดยการประเมินอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ผู้บริหารเชื่อว่ากระทำอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น

##### *เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์*

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซาก สำหรับอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทโดยฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิม หรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งาน โดยการขายหรือเลิกใช้

##### *สินทรัพย์ไม่มีตัวตน*

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณ และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อบ่งชี้

บริษัท ดีวีเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

*ภาวะผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ*

มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใช้และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 20

**การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน**

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

**5. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัทมีรายการทางบัญชีจำนวนหนึ่งซึ่งเกิดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน สิทธิประโยชน์ รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเกิดจากรายการที่มีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

<u>ชื่อบริษัท</u>	<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>
บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด	บริษัทย่อย
กิจการร่วมค้า DCORP - DLI	บริษัทย่อย (มีสัดส่วนร่วมค้าร้อยละ 80)
บริษัท ซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด	บริษัทร่วม (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 37.5)
บริษัท เรฟโวลูชั่น ออฟ ดิจิทัล เอ็มพลอยี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด	บริษัทร่วม (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40)
บริษัท ซีโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด	บริษัทย่อย (ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย และมีกรรมกรร่วมกัน)

**5.1 รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

5.1.1 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการรับจ้างก่อสร้าง				
กิจการร่วมค้า DCORP - DLI	-	-	15,011,990	-
<b>ดอกเบี้ยรับ</b>				
กิจการร่วมค้า DCORP - DLI	-	-	1,016,719	256,269

บริษัท ดีวีเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
<b>ต้นทุนทางการเงิน</b>				
กิจการร่วมค้า DCORP - DLI	-	-	562,500	141,781
<b>ค่าบริการ</b>				
บริษัท อินทิ ภูเก็ต จำกัด	-	-	-	45,000
<b>ค่าตอบแทนผู้บริหาร</b>				
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร	27,149,357	17,601,981	27,149,357	17,601,981

5.1.2 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
กิจการร่วมค้า DCORP - DLI	-	-	2,962,070	5,621,139
<b>สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>				
บริษัท อินทิ ภูเก็ต จำกัด	-	-	-	281,300
<b>ดอกเบี้ยค้างรับ</b>				
กิจการร่วมค้า DCORP - DLI	-	-	86,351	256,269
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น</b>				
เงินค้ำประกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย				
กิจการร่วมค้า DCORP - DLI (หมายเหตุ 11.1)	-	-	25,047,774	25,141,781
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ</b>				
บริษัท คิมิเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด	-	-	61,000,000	61,000,000
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(61,000,000)	(61,000,000)
รวม	-	-	-	-

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยอดยกมา	-	470,885	61,000,000	61,470,885
ลดลง	-	(470,885)	-	(470,885)
ยอดยกไป	-	-	61,000,000	61,000,000

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ มีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			31 ธันวาคม 2564
	1 มกราคม 2564	เพิ่มขึ้น	ลดลง	
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ</b>				
<b>บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด</b>				
เงินต้น	61,000,000	-	-	61,000,000
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	-
รวม	61,000,000	-	-	61,000,000

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันทั้งจำนวนมีการคิดดอกเบี้ยอัตราคงที่ในอัตราร้อยละ 2 - 7 ต่อปี

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>ลูกหนี้การค้า</b>				
ลูกหนี้การค้า	96,164,590	143,361,655	95,954,857	117,539,614
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(71,422,834)	(71,342,880)	(71,213,101)	(71,127,089)
รวมลูกหนี้การค้า	<u>24,741,756</u>	<u>72,018,775</u>	<u>24,741,756</u>	<u>46,412,525</u>
<b>ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</b>				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.1.2)	-	-	2,962,070	5,621,139
ลูกหนี้กิจการที่เคยเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (หมายเหตุ 6.1)	-	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	56,135,387	58,961,529	54,200,437	56,764,312
ลูกหนี้อื่น	30,514,090	22,617,768	26,507,307	22,648,908
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1,736,145	2,596,319	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา	17,918,197	4,399,405	17,918,197	4,399,405
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(3,259,435)	(5,312,208)	(3,259,435)	(5,312,208)
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	<u>103,044,384</u>	<u>83,262,813</u>	<u>98,328,576</u>	<u>84,121,556</u>
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	<u>127,786,140</u>	<u>155,281,588</u>	<u>123,070,332</u>	<u>130,534,081</u>

ลูกหนี้การค้าจำแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ ได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	17,574,068	49,678,828	17,574,068	24,072,578
เกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	3,366,930	18,315,986	3,366,930	18,315,986
3 เดือน ถึง 6 เดือน	35,952	2,703,961	35,952	2,703,961
6 เดือน ถึง 12 เดือน	631,300	-	631,300	-
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	74,556,340	72,662,880	74,346,607	72,447,089
รวม	<u>96,164,590</u>	<u>143,361,655</u>	<u>95,954,857</u>	<u>117,539,614</u>



บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้ามีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยอดยกมา	71,342,880	72,514,670	71,127,089	72,298,878
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,428,154	(1,171,790)	1,434,212	(1,171,789)
ลดลงจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ	(1,348,200)	-	(1,348,200)	-
ยอดยกไป	71,422,834	71,342,880	71,213,101	71,127,089

บริษัทบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ารายหนึ่งทั้งจำนวน 61.21 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้าที่ผิดนัดชำระคืนเงินสนับสนุนจากการจัดการแข่งขันกีฬาที่บริษัทเป็นผู้ลงทุนทางการเงินจำนวน 86.43 ล้านบาท ตามสัญญาว่าจ้างดำเนินโครงการรายการการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic บริษัทได้ยื่นฟ้องกับศาลแพ่งแล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำส่งหมายฎีกา และคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของจำเลย และเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัทยื่นคัดค้านคำร้องขออนุญาตฎีกาของจำเลย และยื่นแก้ฎีกาต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

บริษัทบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ซึ่งเป็นบริษัทร่วมรายหนึ่ง จากการที่บริษัทได้นำเงินฝากประจำเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทร่วมดังกล่าว ต่อมาทางธนาคารได้หักชำระต้นเงินกู้ที่ค้างชำระจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวแล้ว 90 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทร่วมจึงมีหน้าที่ต้องชำระเงินคืนแก่บริษัทตามจำนวนเงินที่ธนาคารหักชำระจากบัญชีเงินฝาก อย่างไรก็ตาม บริษัทร่วมดังกล่าวได้หยุดดำเนินงานและขาดสภาพคล่อง บริษัทจึงพิจารณาตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งจำนวน (หมายเหตุ 9.1)

6.1 ลูกหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท สยามหินประดับ จำกัด				
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	70,738,314	70,738,314	70,738,314	70,738,314
รายได้ค่าบริการค้างรับ	2,806,000	2,806,000	2,806,000	2,806,000
รวม	73,544,314	73,544,314	73,544,314	73,544,314
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(73,544,314)	(73,544,314)	(73,544,314)	(73,544,314)
ลูกหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	-	-	-

บริษัทได้ยื่นฟ้องร้องลูกหนี้ดังกล่าวกับศาลแพ่งแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระเงินจำนวน 73.54 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทได้นำยึดเครื่องจักรเก่าของลูกค้าแล้ว อยู่ระหว่างรอประกาศขายทอดตลาดจากเจ้าพนักงานบังคับคดี และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของจำเลย พบว่า จำเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยึด อาศัย หรือ บังคับคดี ต่อมาเดือนมิถุนายน 2563 ทนายความจำเลยได้ทำหนังสือยินยอมให้บริษัทสามารถเข้าริ่ถอนอาคารเพื่อออกขายได้ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการในชั้นบังคับคดี และดำเนินการในชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

7. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา / หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

7.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา				
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	37,639,841	-	-	-
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	<u>37,639,841</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา				
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	25,769,153	41,211,737	2,136,947	4,354,270
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	<u>25,769,153</u>	<u>41,211,737</u>	<u>2,136,947</u>	<u>4,354,270</u>

7.2 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 37.64 ล้านบาท ที่คาดว่าจะเรียกชำระภายใน 1 ปี

8. สินทรัพย์ทางการเงินอื่น - สุทธิ

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือน	160,000,000	-	160,000,000	-
ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 8.1)	-	-	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	<u>160,000,000</u>	<u>-</u>	<u>160,000,000</u>	<u>-</u>

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.1 ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน	102,959,690	102,959,690	102,959,690	102,959,690
หัก รายได้ดอกเบี้ยรับรอการรับรู้	(17,447,740)	(17,447,740)	(17,447,740)	(17,447,740)
สุทธิ	85,511,950	85,511,950	85,511,950	85,511,950
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(85,511,950)	(85,511,950)	(85,511,950)	(85,511,950)
สุทธิ	-	-	-	-

ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงินสุทธิเกิดจาก บริษัท ได้ลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งการส่งมอบงานและการตรวจรับงาน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม 2559

ในปี 2561 ลูกหนี้ประสบปัญหาสภาพคล่อง จึงขอเจรจาเพื่อขอขยายระยะเวลาการชำระ และจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด บริษัทพิจารณาตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งจำนวน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติให้สำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งดำเนินการฟ้องร้องลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว ศาลนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในวันที่ 23 และ 24 มกราคม 2563 โดยแบ่งเป็น 2 คดี

คดีที่ 1 ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 27.09 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ย) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 25.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับจากวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 0.15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดำเนินคดี 0.01 ล้านบาท

โดยวันที่ 3 เมษายน 2564 ศาลแพ่งได้ส่งหมายนัดแจ้งให้ทราบ ว่า คดีดังกล่าวศาลอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้เลื่อนการนัดฟังคำพิพากษาออกไปเป็นวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยวันดังกล่าวศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โดยไม่ตัดสิทธิ์ให้โจทก์ที่ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่ภายในกำหนดอายุความ คืบหน้าศาลในศาลชั้นต้นให้กับโจทก์และชั้นอุทธรณ์ให้แก่จำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมนอกจากที่ศาลสั่งคืนให้เป็นพับ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอฎีกาต่อศาล เพื่อให้ศาลพิจารณาคดีของโจทก์ต่อไป

คดีที่ 2 ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 63.41 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ย) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 59.91 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน 3.49 ล้านบาท ตามที่โจทก์ขอ กับให้จำเลยชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 0.15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดำเนินคดี 0.01 ล้านบาท ต่อมาจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์และคำขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยวันที่ 31 มีนาคม 2564 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแก่เป็น ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 49.46 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน

3.49 ล้านบาท ค่าอุตสาหกรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ นอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่างการฎีกาของจำเลย

## 9. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

9.1 บริษัทมีเงินฝากประจำ จำนวน 90 ล้านบาท นำไปเป็นหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินกู้ยืมบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง (หมายเหตุ 10.2) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการหยุดดำเนินงานและการขาดสภาพคล่องของบริษัทร่วม ส่งผลให้บริษัทร่วมไม่สามารถชำระคืนเงินต้นได้ตามสัญญา ซึ่งในปี 2563 ทางธนาคารได้หักชำระเงินกู้จากบัญชีเงินฝากดังกล่าวไปแล้วรวม 90 ล้านบาท ทำให้บริษัทร่วมมีหน้าที่ต้องชำระคืนบริษัทตามจำนวนเงินที่ธนาคารได้หักไปแล้วจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของบริษัท

9.2 บริษัทมีเงินฝากประจำ จำนวน 45.19 ล้านบาท เพื่อออกหนังสือค้ำประกันการรับจ้างล่วงหน้าให้กับกิจการร่วมค้า DCORP - DLI (หมายเหตุ 11.1) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

9.3 บริษัทย่อย (กิจการร่วมค้า DCORP-DLI) ยินยอมให้ใช้เงินฝากประจำ จำนวน 15.06 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันค้ำหนังสือค้ำประกันสัญญาให้กับบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยครั้งที่ 2/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยหนังสือค้ำประกันดังกล่าวออกเพื่อเป็นหลักประกันสัญญาจ้าง ตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วม ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินรวม					
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		วิธีส่วนได้เสีย	
			31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ)	31 ธันวาคม 2563 (ร้อยละ)	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
บริษัท อีโร เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด	ประกอบกิจการสวนน้ำ สวนสนุก สถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ	ไทย	37.5	37.5	324,999	324,999	-	-
หัก : ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการ ซื้อขาย					(324,999)	(324,999)	-	-
สุทธิ					-	-	-	-
บริษัท เรฟไวดูชั่น ออฟ ดิจิทัล เอ็มพลอยมี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด	จัดทำ และให้บริการ เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน สำหรับการบริหาร จัดการองค์กร	ไทย	40	-	6,000	-	4,018	-
รวม					6,000	-	4,018	-

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
			สัดส่วนเงินลงทุน				ค่าเผื่อการด้อยค่า		มูลค่าตามบัญชี	
			ราคาทุน	ของเงินลงทุน	ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	ราคาทุน	ของเงินลงทุน	ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	ราคาทุน	ของเงินลงทุน
			31	31	31	31	31	31	31	31
			ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม
			2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
บริษัท ซีโร่ เอ็กซ์	ประกอบกิจการ	ไทย								
พีเรียล จำกัด	สวนน้ำ สวนสนุก									
	สถานที่พักผ่อน									
	หย่อนใจ		37.5	37.5	324,999	324,999	(324,999)	(324,999)	-	-
บริษัท เรฟไวลูนซ์	จัดทำ และ	ไทย								
ออฟ ดิจิทัล เอ็ม	ให้บริการเกี่ยวกับ									
พลอยอี เอ็กซ์พี	แอปพลิเคชัน									
เรียล จำกัด	สำหรับการ									
	บริหารจัดการ									
	องค์กร		40	-	6,000	-	-	-	6,000	-
รวม					330,999	324,999	(324,999)	(324,999)	6,000	-

10.1 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินรวม	
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563
บริษัท ซีโร่ เอ็กซ์พีเรียล จำกัด	-	-
บริษัท เรฟไวลูนซ์ ออฟ ดิจิทัล เอ็มพลอยอี เอ็กซ์พีเรียล จำกัด	(1,982)	-
รวม	(1,982)	-

ตั้งแต่รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหยุดคำนวณส่วนได้เสียในขาดทุนของบริษัท ซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด เนื่องจาก บริษัทรับรู้ส่วนได้เสียเพียงเท่าที่ลงทุน (ศูนย์) และในวิธีราคาทุน บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อต่อมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวเต็มจำนวน (325 ล้านบาท)

- 10.2 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนในธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ความบันเทิงในรูปแบบดิจิทัล ไฮเปอร์ เรียลลิตี้ โครงการเดอะมาร์เวลเอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ : ซิมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ แอ็ทแทรคชั่น (TMX) ในบริษัท ซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (ซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์) โดยจะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ร้อยละ 32.5 รวม 280 ล้านบาท และต่อมาวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติซื้อหุ้นเพิ่มทุนในซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ เพิ่มเติมอีกร้อยละ 5 คิดเป็นเงิน 45 ล้านบาท รวมลงทุนในซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ร้อยละ 37.5 รวมทั้งสิ้น 325 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 โดยเสนอวาระการพิจารณาเกี่ยวกับการหยุดดำเนินโครงการของ ซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ เนื่องจาก ซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และการดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการ เข้าใจของซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำนวนหลายราย มูลค่ารวม 59.50 ล้านบาท ได้ฟ้องร้องและ/หรือส่งหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้สินคงค้างพร้อมดอกเบี้ย รวมถึงค่าปรับล่าช้า

นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร ไทยพาณิชย์ กับ ซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้มีหลักประกันสัญญา เพื่อประกันการชำระหนี้ เป็นเงินฝากประจำของบริษัท จำนวน 90 ล้านบาท และในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้หลักประกันดังกล่าวในการชำระเงินกู้ที่ค้างชำระกับธนาคาร

ในปี 2563 ฝ่ายบริหารของซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับคดีความ ซึ่งระบุว่าซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ถูกฟ้องร้องจากเจ้าหนี้ 26 ราย มูลค่านี้เป็นจำนวนรวม 78.30 บาท (ในปี 2562 ถูกฟ้องร้องจากเจ้าหนี้ 77.30 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้จำนวน 3 ราย ได้ถอนฟ้องคดีความและยินยอมลดหนี้ให้กับซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ซึ่งซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ได้ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้ เจ้าหนี้จำนวน 19 ราย ยินยอมให้ซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ผ่อนชำระได้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กำหนด และคดีความกับเจ้าหนี้จำนวน 4 ราย จำนวนเงินรวม 10.23 ล้านบาท ซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย ซึ่งผลของคดียังไม่ทราบขณะนี้ และบริษัทได้ยื่นฟื้นฟูกิจการกับศาลล้มละลายกลาง จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการพักชำระหนี้เจ้าหนี้ทั้งหมด จนกว่าคดีความจะสิ้นสุด โดยมีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 บริษัท ซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลได้มีคำสั่งรับคำร้อง และนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยมีผู้คัดค้านรวม 3 ราย ต่อมาคู่ความทั้งสองฝ่ายขอเลื่อนคดี ซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า หากคู่ความทั้งสองฝ่ายเจรจาตกลงกันได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงให้เลื่อนไปนัดไต่สวนคำร้องขอในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ต่อมาในวันดังกล่าวศาลล้มละลายกลางได้เจรจาไกล่เกลี่ยคู่ความอีกครั้งแต่ไม่สามารถตกลงได้ ศาลจึงนัดไต่สวนคำร้องอีกครั้งในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และในวันที่ 28 เมษายน 2564 ศาลพิพากษาขอกำร้องขอดังกล่าว

ในขณะที่เดียวกันผู้บริหารยังคงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการต่อ โดยการเจรจาผู้ค้าหลายราย ซึ่งในปี 2565 มีความคาดหวังในการปล่อยเช่าพื้นที่ โดยได้มีการจัดทำแผนงานและประมาณการกระแสเงินสดระยะสั้น (1 ปี)

- 10.3 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เรฟไวลูนซ์ ออฟ ดิจิทัล เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (“ReDEX”) ประกอบธุรกิจจัดทำ และให้บริการเกี่ยวกับ แอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการองค์กร โดยการเข้าซื้อและถือหุ้นสามัญใน ReDEX ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ ReDEX โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณไม่เกิน 10,000,000 บาท

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมข้างต้น ทางบริษัท ได้จ้างบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due Diligence) และที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับโครงการลงทุนในครั้งนี้

#### เงื่อนไข

การเข้าลงทุนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

- (1) ทำการซื้อหุ้นสามัญจำนวนรวม 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ReDEX ในราคาซื้อขาย หุ้นละ 300 บาท คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท

โดยวันที่ 27 มกราคม 2564 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- (2) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ReDEX อีก 10,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้น 100 บาท ในราคาไม่เกินหุ้นละ 700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยแบ่งชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ReDEX ตามรายการดังต่อไปนี้

(2.1) ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นเงินชำระค่าหุ้นทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ในวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

(2.2) ชำระส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium) ในราคาหุ้นละ 200 บาท คิดเป็นเงินชำระส่วนเกินมูลค่าหุ้นทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ในวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและ

โดยวันที่ 25 มีนาคม 2564 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(2.3) ชำระส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium) เพิ่มเติมที่เหลือในราคาหุ้นละ ไม่เกิน 400 บาท คิดเป็นเงินชำระส่วนเกินมูลค่าหุ้นอีกไม่เกิน 4,000,000 บาท ชำระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

2.3.1 ReDEX จะต้องทำกำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท โดยพิจารณาจากรายงานทางการเงินของ ReDEX ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทจึงจะชำระเงินส่วนเกินมูลค่า (Premium) เพิ่มเติมที่เหลือนี้

2.3.2 หาก ReDEX ทำกำไรได้น้อยกว่า 25 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทจะชำระส่วนเกินมูลค่าหุ้นในส่วนนี้เท่ากับสัดส่วนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ใน ReDEX คู่กับส่วนต่างกำไรที่ ReDEX ทำได้



## บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2.3.3 และหาก ReDex ทำกำไรได้น้อยกว่า 15 ล้านบาท ภายในวัน 31 มีนาคม 2565 บริษัทจะไม่ต้องชำระ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium) เพิ่มเติม

โดยภายหลังการเข้าทำรายการทางบริษัทจะเป็นผู้ดูแลด้านการเงินทั้งหมดของ ReDEX พร้อมแต่งตั้งตัวแทนบริษัทเข้า เป็นกรรมการใน ReDEX รวมทั้งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จะกำหนดให้เป็นการลงนามร่วมกันระหว่างกรรมการ ตัวแทนบริษัท และกรรมการของ ReDEX

ณ วันที่ในงบการเงิน และจากผลประกอบการของบริษัท ReDEX ผู้บริหารมีความเห็นว่าไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องชำระ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามข้อ 2.3 จึงไม่ได้บันทึกประมาณการดังกล่าวในงบการเงิน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนใน ReDEX ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของหุ้นที่ ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ReDEX ในราคาหุ้นละ 325 บาท คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 6.5 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

## 11. เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		ราคาทุน		เงินปันผลรับสำหรับปี	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2563
บริษัท ดีมีเตอร์ อิน โนวาชั่น								
จำกัด	48,000	48,000	100.00	100.00	73,862	73,862	-	-
กิจการร่วมค้า DCORP - DLI	70,000	70,000	80.00	80.00	56,000	56,000	-	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของ								
เงินลงทุน					(73,862)	(73,862)	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย					56,000	56,000	-	-

### 11.1 สัญญากิจการร่วมค้า

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ลงนามในสัญญากิจการร่วมค้า “โครงการก่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้าย ประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ” กับบริษัท ดีไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด “DLI” และใช้ชื่อว่า “กิจการร่วมค้า DCORP-DLI” เพื่อประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2563 การจ้างก่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้าย ประชาสัมพันธ์อัจฉริยะตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (TOR)

### โดยเงื่อนไขที่สำคัญมีดังนี้

บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า หลักประกันผลงาน (หากมี) และจัดหางาน เงินสดหมุนเวียนสำหรับการดำเนินการตามโครงการรวมเป็นอัตราส่วนร้อยละ 80 ของวงเงินค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ โดยที่ทั้งคู่สัญญาตกลงให้บริษัท ดีไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานส่วนใหญ่ตามสัญญา โดยทางบริษัทจะต้องเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินงาน

### ส่วนแบ่งรายได้ค่าตอบแทน

<u>คู่สัญญา</u>	<u>อัตราค่าตอบแทน</u>
DCORP	ร้อยละ 80 ของกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
DLI	ร้อยละ 20 ของกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เนื่องจากบริษัทมีการควบคุม ตัดสินใจ ในการดำเนินงาน ของกิจการร่วมค้า ตามเงื่อนไขที่สำคัญข้างต้น บริษัทจึงจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มท.0203.4/9467 แจ้งผล กิจการร่วมค้า DCORP - DLI ชนะการประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าโครงการ 301,250,000 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (สามร้อยหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ระยะเวลาโครงการ 2563-2565 (3 ปี)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการก่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ มูลค่าการลงทุน 56,000,000 บาท ถือเป็นเงินลงทุนร้อยละ 80 ของกิจการร่วมค้า เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 บริษัทชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กิจการร่วมค้าแล้วทั้งจำนวน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กิจการร่วมค้า DCORP-DLI ได้ทำสัญญาจ้างให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้างของโครงการกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สัญญามูลค่า 79,678,932.18 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเมื่อลงนามในสัญญากิจการร่วมค้า DCORP - DLI จ่ายชำระค่าที่ปรึกษางวดแรก จำนวน 56,843,820 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 71 ของมูลค่าสัญญา

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการอนุมัติการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อทำหน้าที่ประสานการรับจ้างล่วงหน้ากับโครงการก่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ มูลค่า 45,187,500 บาท

ในกรณีที่ DCORP ได้จัดหาหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าค่าจ้างทั้งหมดของโครงการหรือมากกว่า กิจการร่วมค้า DCORP-DLI จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดจากการจัดหาหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าว อีกทั้งกิจการร่วมค้า DCORP-DLI จะต้องนำเงินจำนวน 25,000,000

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บาท มาวางไว้กับ DCORP เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ว่ากิจการร่วมค้า DCORP-DLI จะส่งมอบงานตามโครงการให้กับกระทรวง ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ DCORP และกิจการร่วมค้า DCORP-DLI สามารถคิดต้นทุนทางการเงินได้ในอัตราร้อยละ 2.25 ของวงเงินที่ทำสัญญาหลักประกัน

ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ทางกิจการร่วมค้า DCORP-DLI ได้รับเงินเบิกล่วงหน้าจาก สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวนเงิน 45,187,500 บาท และนำเงินจำนวน 25,000,000 บาท มาวางไว้กับ DCORP เพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญาข้างต้น (หมายเหตุ 9.2)

- 11.2 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ในเมืองดูไบ เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัท ขยายการลงทุน และเพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการจัดตั้งบริษัทย่อยดังนี้

ชื่อบริษัทที่เข้าลงทุน : DV8 LLC (DV8 Limited Liability Company)

วัตถุประสงค์การลงทุน : ดำเนินธุรกิจซื้อขายไป (Allowing Retail , Wholesale & Online Sales)

ทุนจดทะเบียน : AED 3,000,000

สัดส่วนการเข้าลงทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ : บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) 100%

ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 มีมติให้เลิกกิจการ DV8 Limited Liability Company เนื่องด้วยผลการดำเนินการดำเนินธุรกิจดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และเงินลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าวค่อนข้างสูง ทั้งนี้ การเลิกกิจการดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทแต่อย่างใด

12. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น – สุทธิ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9.1)	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(90,000,000)	(90,000,000)	(90,000,000)	(90,000,000)
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-
ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้	-	49,330,547	-	49,330,547
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(49,330,547)	-	(49,330,547)
รวม	-	-	-	-

บริษัท ดีวีเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยอดยกมา	139,330,547	140,530,547	139,330,547	140,530,547
ลดลง	-	(1,200,000)	-	(1,200,000)
ลดลงจากการตัดจำหน่าย	(49,330,547)	-	(49,330,547)	-
ยอดยกไป	90,000,000	139,330,547	90,000,000	139,330,547

12.1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงปรับปรุงโครงสร้างหนี้และรับสภาพหนี้ของลูกหนี้รายหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ลูกหนี้ขอผ่อนชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 36 งวด ครบกำหนดภายในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยเริ่มผ่อน

งวดเดือนที่ 1-งวดเดือนที่ 12 ชำระไม่น้อยกว่างวดละ 500,000 บาท

งวดเดือนที่ 13-งวดเดือนที่ 33 ชำระไม่น้อยกว่างวดละ 1,500,000 บาท

งวดเดือนที่ 34-งวดเดือนที่ 35 ชำระไม่น้อยกว่างวดละ 2,000,000 บาท

ลูกหนี้ตกลงชำระหนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เสร็จสิ้นครบถ้วนภายในงวดที่ 36 (เดือนกรกฎาคม 2561)

บริษัทบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวเต็มจำนวน เนื่องจากลูกหนี้ผิดนัดชำระคืนเงินตามบันทึกข้อตกลงปรับปรุงโครงสร้างหนี้และรับสภาพหนี้ โดยกำหนดวันที่เข้ายึดหรืออายัด วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวันดังกล่าวเจ้าพนักงานบังคับคดีได้เดินทางไปยึดทรัพย์จำเลย ณ ที่ทำการของจำเลย โดยพบว่า จำเลยไม่มีทรัพย์สินใดๆ ที่จะนำมาชำระหนี้ให้กับโจทก์ได้ เจ้าพนักงาน จึงลงความเห็นไม่สามารถดำเนินการยึดทรัพย์ของจำเลย และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ออกรายงานโดยมีความเห็นยึดทรัพย์สินของจำเลย

12.2 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความกับบริษัท เอ็ม ไอ ซี บรอดแคส จำกัด โดยสัญญาประนีประนอมยอมความแบ่งเป็น

สัญญาฉบับที่ 1 มูลหนี้จำนวนเงิน 20.58 ล้านบาท กำหนดชำระเป็นรายเดือน งวดละไม่น้อยกว่า 0.30 ล้านบาท จำนวน 29 งวด และจำนวนเงิน 11.76 ล้านบาทชำระภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2563 ต่อมาวันที่ 28 เมษายน 2563 บริษัทในฐานะโจทก์ได้ยื่นคำแถลงไม่ติดใจเรียกร้องที่จะดำเนินคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ซึ่งสถานะคดีในปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการผ่อนผันชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความของจำเลยที่ 1

สัญญาฉบับที่ 2 มูลหนี้จำนวนเงิน 44.22 ล้านบาท กำหนดชำระจำนวน 2 งวด งวดแรกภายในเดือนธันวาคม 2561 จำนวนเงิน 22.11 ล้านบาท และงวดที่สองภายในเดือนมิถุนายน 2562 จำนวนเงิน 22.11 ล้านบาท

บริษัทบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวเต็มจำนวน

อย่างไรก็ตาม สัญญาฉบับที่ 1 และ 2 ลูกหนี้ได้ผิดนัดชำระ บริษัทได้ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของจำเลย พบว่า จำเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยึด อายัด หรือ

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องต่อกรมบังคับคดีเพื่อเข้ายึดทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยกำหนดวันที่เข้ายึดหรืออายัดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวันดังกล่าวเจ้าพนักงานบังคับคดีได้เดินทางไปยึดทรัพย์สินจำเลย ณ ที่ทำการของจำเลย โดยพบว่า จำเลยไม่มีทรัพย์สินใดๆ ที่จะนำมาชำระหนี้ให้กับโจทก์ได้ เจ้าพนักงาน จึงลงความเห็นไม่สามารถดำเนินการยึดทรัพย์สินของจำเลย และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ออกรายงานโดยมีความเห็นงคดีทรัพย์สินของจำเลย

13. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)				
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า (โอนออก)	
<b>ราคาทุน</b>					
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	16,251,360	-	-	-	16,251,360
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง					
และเครื่องใช้สำนักงาน	11,777,350	1,479,790	-	-	13,257,140
อุปกรณ์สำหรับโครงการ	11,585,792	-	(6,748,407)	6,999,980	11,837,365
ยานพาหนะ	9,802,383	-	(3,499,000)	-	6,303,383
งานระหว่างก่อสร้าง	7,399,980	-	-	(7,399,980)	-
รวม	56,816,865	1,479,790	(10,247,407)	(400,000)	47,649,248
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	(4,458,454)	(812,012)	-	-	(5,270,466)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง					
และเครื่องใช้สำนักงาน	(10,246,120)	(607,994)	-	-	(10,854,114)
อุปกรณ์สำหรับโครงการ	(4,937,490)	(4,474,773)	2,586,841	-	(6,825,422)
ยานพาหนะ	(9,802,379)	-	3,498,999	-	(6,303,380)
รวม	(29,444,443)	(5,894,779)	6,085,840	-	(29,253,382)
สุทธิ	27,372,422				18,395,866
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุด</b>					
วันที่ 31 ธันวาคม 2564					5,894,779
วันที่ 31 ธันวาคม 2563					8,011,462

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเป็นสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน	จัดประเภท รายการใหม่	
<b>ราคาทุน</b>						
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	-	-	-	-	16,251,360	16,251,360
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	11,544,284	975,076	(316,629)	(425,381)	-	11,777,350
อุปกรณ์สำหรับโครงการ	-	15,681,202	(4,095,410)	-	-	11,585,792
ยานพาหนะ	11,696,383	-	(1,894,000)	-	-	9,802,383
งานระหว่างก่อสร้าง	-	7,399,980	-	-	-	7,399,980
<b>รวม</b>	<b>23,240,667</b>	<b>24,056,258</b>	<b>(6,306,039)</b>	<b>(425,381)</b>	<b>16,251,360</b>	<b>56,816,865</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	-	-	-	-	(4,458,454)	(4,458,454)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	(9,525,125)	(1,231,743)	279,229	231,521	-	(10,246,118)
อุปกรณ์สำหรับโครงการ	-	(6,620,285)	1,682,795	-	-	(4,937,490)
ยานพาหนะ	(11,536,946)	(159,434)	1,893,999	-	-	(9,802,381)
<b>รวม</b>	<b>(21,062,071)</b>	<b>(8,011,462)</b>	<b>3,856,023</b>	<b>231,521</b>	<b>(4,458,454)</b>	<b>(29,444,443)</b>
<b>สุทธิ</b>	<b>2,178,596</b>				<b>11,792,906</b>	<b>27,372,422</b>

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันต้นงวด	20,559,813	20,559,813
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(1,443,665)	(1,443,665)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด	<u>19,116,148</u>	<u>19,116,148</u>

บริษัทมีการทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลา 3 ปี (และต่อได้คราวละ 3 ปี เมื่อสิ้นสุดวันที่ตามสัญญา) โดยมีระยะเวลาเริ่ม 1 ธันวาคม 2563 สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจว่าจะต่ออายุเมื่อสิ้นสุดสัญญา อีกทั้งเมื่อพิจารณาประกอบกับส่วนปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเช่าที่จะก่อประโยชน์ถึง 15 ปี ด้วยเหตุนี้จึงบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 15 ปี

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>ราคาทุน</b>				
ขอยกมา	645,479,918	618,867,737	645,479,918	618,867,737
เพิ่มขึ้น	21,000	26,418,322	21,000	26,418,321
รับโอนจากส่วนปรับปรุงอาคารเช่า				
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์	-	193,860	-	193,860
ขอยกไป	<u>645,500,918</u>	<u>645,479,919</u>	<u>645,500,918</u>	<u>645,479,918</u>
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>				
ขอยกมา	(251,827,799)	(241,228,065)	(251,827,799)	(241,228,065)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(8,071,128)	(10,599,735)	(8,071,128)	(10,599,734)
ขอยกไป	<u>(259,898,927)</u>	<u>(251,827,800)</u>	<u>(259,898,927)</u>	<u>(251,827,799)</u>
<b>ยอดคงเหลือ</b>	385,601,991	393,652,119	385,601,991	393,652,119
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	<u>(377,639,672)</u>	<u>(377,639,672)</u>	<u>(377,639,672)</u>	<u>(377,639,672)</u>
<b>สุทธิ</b>	<u>7,962,319</u>	<u>16,012,447</u>	<u>7,962,319</u>	<u>16,012,447</u>

บริษัท ดีวีเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเพื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยกมา	377,639,672	377,639,672	377,639,672	377,639,672
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	-	-	-	-
ยอดยกไป	377,639,672	377,639,672	377,639,672	377,639,672

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

- 15.1 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อขายทรัพย์สินของบริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด (“NEXT”) โดยการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทจะจ่ายชำระเงินสดมูลค่า 40,000,000 บาท (“ราคาซื้อขาย”) ให้แก่ NEXT เพื่อเข้าซื้อทรัพย์สิน และสิทธิในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจสื่อโฆษณา สิทธิบัตรในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา ผู้ดูแลโครงการหลัก และบุคลากรหลักในการทำธุรกิจ (“การทำธุรกรรม”) จึงพิจารณาว่าเป็นการรวมธุรกิจ เนื่องจาก บริษัทรับโอนกลุ่มปัจจัยนำเข้าและกระบวนการจาก NEXT เพื่อก่อให้เกิดผลผลิต

การเข้าทำรายการซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว ทางบริษัท NEXT ได้ส่งมอบทรัพย์สินและสิทธิในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา ของบริษัท แอดมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด ให้กับบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมมูลค่า 29,321,009.47 บาท

สำหรับสัญญาของบริษัท เซ็นทรัลเฟรมิลีมาร์เก็ต จำกัด และบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด รวมมูลค่า 566,154.41 บาท ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการเปลี่ยนสัญญาจากบริษัท NEXT เป็นบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาเข้าทำสัมปทานของคู่สัญญาทั้ง 2 สัญญา ดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทางบริษัท NEXT ไม่สามารถส่งมอบสัญญาดังกล่าวได้ทันตามกำหนดที่ขออนุมัติขยายเวลาเข้าทำสัมปทาน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินกับทาง NEXT จากเดิมมูลค่า 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) เป็น 39,433,845.59 บาท (สามสิบล้านเก้าพันสี่แสนสามหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์) รวมทั้งสัญญาให้สิทธิโฆษณาระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็นสัญญาร่วมลงทุนกับ บริษัท แพลน บี ซีเอส จำกัด ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563

รายละเอียดของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการรวมธุรกิจมีดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)
อุปกรณ์สำหรับโครงการ	15,660,918
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	26,000,000
รวมสินทรัพย์สุทธิ	41,660,918
สิ่งตอบแทนที่จ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ	(39,433,846)
กำไรจากการต่อรองซื้อ	2,227,072



บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

15.2 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศ กับ บริษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด (“มีเดีย เอเจนซี”) เพื่อรับสิทธิเด็ดขาดในการแต่งตั้งจากมีเดีย เอเจนซีให้เป็นผู้ร่วมบริหารจัดการเวลาออกอากาศ การซื้อขายเวลา เข้า ให้เช่าเวลาการออกอากาศ การโฆษณาสินค้า ธุรกิจและบริการ การดำเนินรายการ การหาผู้ร่วมผลิต รายการในรายการโทรทัศน์ดาวเทียม 5 ช่อง (“สิทธิบริหารเวลาออกอากาศ”) โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2558 ถึง 29 มกราคม 2561 โดยบริษัท ตกลงชำระค่าตอบแทนการให้สิทธิบริหารเวลาออกอากาศงวดเดียว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 369,200,000 บาท ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทำสัญญา และ ตกลงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,300,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อเดือน ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ตามสัญญาดังกล่าว มีเดีย เอเจนซี ตกลงรับประกันรายได้ขั้นต่ำให้บริษัท จากการเข้าทำสัญญาซื้อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศ เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 24,000,000 บาท ต่อเดือนในปีแรก 19,000,000 บาท ต่อเดือนในปีที่สอง และ 12,900,000 บาท ต่อเดือนในปีที่สาม และหากบริษัท ได้รับรายได้ต่ำกว่าจำนวนเงินที่รับประกัน มีเดีย เอเจนซี ตกลงชำระค่าตอบแทน ให้บริษัท ตามจำนวนที่รับประกันเต็มจำนวนภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน โดยมีกำหนดชำระงวดแรกเดือน กุมภาพันธ์ 2558

นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จนถึง 30 กันยายน 2558 มีเดีย เอเจนซี มียอดเงินค้างชำระซึ่งเกิดจากการรับประกันรายได้ขั้นต่ำทั้งสิ้น 93,543,538.46 บาท และดอกเบี้ยคิดน้ดจากการชำระเงินดังกล่าวจำนวน 1,703,493.75 บาท (“หนี้เงินค้างชำระ”)

บริษัทมิได้มีการบันทึกมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการขายโฆษณาออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขัน กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบการเงิน เนื่องจากสิทธิที่ได้มาไม่ถือเป็นการแปลงหนี้ใหม่ เนื่องจากภาระผูกพันและหนี้ที่ตามสัญญาซื้อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศของคู่สัญญายังไม่ระงับลง โดยบริษัท และ มีเดีย เอเจนซี มีเจตนาเพียงตกลงให้มีการผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาซื้อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศ และหักรายได้จากสิทธิในการขายโฆษณาที่ตามสัญญาซื้อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศ บริษัทยังมีสิทธิตามกฎหมายในการฟ้องร้องเพื่อเรียกให้ มีเดีย เอเจนซี ชำระหนี้เงินประกันรายได้ขั้นต่ำตามสัญญาซื้อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศ

สำหรับภาระผูกพันและหนี้สินที่มีระหว่างกันตามสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คงเหลือจำนวน 299.45 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

ก. ลูกหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 72.01 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	(หน่วย : ล้านบาท)
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้	98.16
หัก เงินรับชำระ	(26.15)
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2564	72.01

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข. มูลค่าตามสัญญากำหนดวิธีการชำระหนี้ภายใต้สัญญาซื้อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศ จำนวน 227.44 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมสิทธิในการขายโฆษณายูโรเปียนทัวร์ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน	254.79
หัก เงินรับชำระ	(27.35)
มูลค่าตามสัญญากำหนดวิธีการชำระหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2564	227.44

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรที่จะไม่ให้มีการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นแล้วตามสัญญา ไว้ในงบการเงินนี้ โดยบริษัทจะรับรู้รายได้ทางด้านบัญชีเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นแล้ว (บันทึกบัญชีเป็นเกณฑ์เงินสด)

บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีสุทธิของค่าสิทธินี้ ทั้งจำนวน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 มีเดีย เอเจนซี มีหนังสือแจ้งการไม่ได้รับสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ฤดูกาล 2560 และ 2561 บริษัทจึงได้ยื่นฟ้อง มีเดีย เอเจนซีต่อศาลแพ่งธนบุรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ซึ่งศาลนัดไต่ถามไต่สวนโจทก์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ต่อมาโจทก์ขอเลื่อนนัดไต่ถามไต่สวนเป็นวันที่ 19 มกราคม 2561 โดยภายหลังไม่สามารถไต่ถามไต่สวนกันได้ ศาลจึงนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และนัดสืบพยานจำเลยวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ศาลมีคำพิพากษาให้ มีเดีย เอเจนซีชำระเงิน 314.99 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 243.36 ล้านบาทนับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 68.76 ล้านบาทนับจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 21 กันยายน 2560) เป็นต้น ไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่บริษัท คดีนี้จำเลยไม่ยื่นอุทธรณ์ คดีถึงที่สุดแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกคำสั่งบังคับเพื่อให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษา ปัจจุบันบริษัทได้สืบทรัพย์ลูกหนี้รายนี้เบื้องต้น พบว่าไม่ได้ดำเนินกิจการแล้ว และลูกหนี้ไม่ได้ส่งงบการเงินติดต่อกันหลายปี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของจำเลย พบว่า จำเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยึด อาศัย หรือบังคับคดี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการในชั้นบังคับคดี ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนกำหนดการบังคับคดียึดทรัพย์บังคับคดี ไปยังไม่มีกำหนด เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

15.3 ค่าสิทธิในการบริหารจัดการช่องสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจำนวน 16 สถานี โดยมีราคาทุน 82 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสิทธิสำหรับระยะเวลาตั้งแต่ธันวาคม 2553 ถึงพฤศจิกายน 2563 จำนวน 8 สถานี และสำหรับระยะเวลาตั้งแต่มิถุนายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2566 จำนวน 8 สถานี

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงขกเลิกสัญญาให้สิทธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกำหนด กับบริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จำนวน 8 ช่องสถานี สำหรับระยะเวลาตั้งแต่มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2566 และได้ตัดจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงขกเลิกสัญญาให้สิทธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกำหนดกับบริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับช่องสถานี 8 ช่องสถานี สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ธันวาคม 2553 ถึง พฤศจิกายน 2563 โดยทยอยขกเลิกสัญญา ทั้งนี้บริษัทได้ตัดจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

15.4 ค่าสิทธิแพร่ภาพแพร่เสียงในรายการภาพยนตร์ราคาทุน 117.44 ล้านบาท บริษัทบันทึกค่าเพื่อการด้อยค่าสิทธิดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

ค่าสิทธิแพร่ภาพแพร่เสียงเนื้อหารายการชองกีฬา EDGE SPORT ราคาทุน 67.84 ล้านบาท บริษัทบันทึกค่าเพื่อการด้อยค่าแล้วทั้งจำนวน

15.5 ค่าสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล โดยมีราคาทุน 48 ล้านบาท บริษัทได้บันทึกค่าเพื่อการด้อยค่าแล้วทั้งจำนวน

16. สินทรัพย์ภายในได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี	303,728,048	334,831,228	286,085,524	317,534,157
สินทรัพย์ภายในได้รอตัดบัญชี - สุทธิ	303,728,048	334,831,228	286,085,524	317,534,157

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากรายการดังกล่าว และหรือว่าอาจไม่ได้ใช้เป็นรายการหักทางภาษีในอนาคต

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินมัดจำ - อื่นๆ	30,771,185	29,297,606	30,771,185	29,297,606
หัก ค่าเผื่อเงินมัดจำที่จะไม่สามารถเรียกคืน	(29,527,827)	(28,258,406)	(29,527,827)	(28,258,406)
เงินมัดจำ-สุทธิ	1,243,358	1,039,200	1,243,358	1,039,200
เงินร่วมลงทุน	29,242,022	29,242,022	29,242,022	29,242,022
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่าเงินร่วมลงทุน	(29,242,022)	(29,242,022)	(29,242,022)	(29,242,022)
เงินร่วมลงทุน - สุทธิ	-	-	-	-
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย - สะสม	9,916,719	7,467,159	9,715,417	7,467,159
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-
รวม	11,160,077	8,506,359	10,958,775	8,506,359

ก. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นทรัพย์สินที่มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานซึ่งเป็นทรัพย์สินของเหมืองหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง และหยุดดำเนินงานแล้วในปัจจุบัน ราคาทุนจำนวน 17.02 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจำนวน

ข. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงจำนวน 2 ฉบับ กับผู้ลงทุนประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าทำรายการตรวจสอบสถานะในบริษัทจำนวน 2 บริษัท ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ โดยประกอบธุรกิจพลังงานในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 40 ของหุ้นของบริษัททั้ง 2 บริษัท และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ชำระเงินมัดจำการเช่าที่ดิน เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ดังกล่าวจำนวน 22.40 ล้านบาทให้แก่ผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินทั้ง 2 บริษัท โดยหากโครงการไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ให้เช่าที่ดินจะต้องคืนเงินมัดจำดังกล่าวเต็มจำนวน ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด การชำระเงินมัดจำดังกล่าวได้รับอนุมัติกรอบวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการและยังไม่สามารถสรุปความคืบหน้าใดๆ ได้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการอนุมัติใบอนุญาตของหน่วยงานคือกรมพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการลงทุนในโครงการ และบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อเงินมัดจำที่จะไม่สามารถเรียกคืน 34.10 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินมัดจำเช่าที่ดิน 22.40 ล้านบาท ค่าดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ 11.70 ล้านบาท) และตัดจำหน่ายเงินมัดจำที่ไม่สามารถเรียกคืน (ค่าใช้จ่ายจัดจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม) 8.63 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือทวงถามเงินมัดจำเช่าที่ดินอย่างเป็นทางการไปยังผู้ให้เช่าที่ดินแล้ว 2 ครั้ง และจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม การชำระเงินดังกล่าวเป็นการชำระเงินมัดจำซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการชำระคืนในกรณีต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้ดำเนินโครงการ ประกอบกับเงินมัดจำดังกล่าวเป็นจำนวนซึ่งมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของ NPSI หากดำเนินโครงการได้เต็มรูปแบบ

การที่คณะกรรมการบริษัทยกเลิกการลงทุนใน NPSI ส่งผลให้บริษัทต้องได้รับเงินมัดจำทั้งหมดนี้คืนเต็มจำนวน ขณะนี้ บริษัทกำลังดำเนินการเจรจาให้คู่สัญญาคืนเงินมัดจำ โดยคู่สัญญาตกลงเข้าทำสัญญาคืนเงินมัดจำกับบริษัท โดยมีกำหนดการชำระเงินมัดจำทั้งหมดภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับชำระเงินมัดจำเช่าที่ดินคืน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมคำให้การและคำฟ้องเพื่อฟ้องคดีต่อลูกหนี้

ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับเงินคืนดังกล่าวแล้วจริง บริษัทจะรับรู้เป็นค่าเพื่อผลเสียหาย โอนกลับ และรับรู้เป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่ได้รับเงินคืน

ค. เงินร่วมลงทุน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนกับ Triple Ch Holdings Company Limited (Triple CH) ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิการถ่ายทอดสดฟุตบอลในประเทศฟิลิปปินส์ ในสัดส่วนการร่วมลงทุนร้อยละ 35 คิดเป็นเงิน 30 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลในประเทศฟิลิปปินส์ โดย Triple CH มีข้อตกลงการรับประกันการดำเนินงานในช่วงเวลา 18 เดือน นับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ว่า ผลประโยชน์รายได้ที่บริษัทจะได้รับต้องไม่ต่ำกว่าเงินลงทุนที่บริษัทให้การสนับสนุนแก่

ธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล และบริษัทมีเงื่อนไขในการชำระเงินร่วมลงทุนคือ อยู่ภายใต้การให้ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของ Triple CH และการได้รับอนุญาตและได้รับสิทธิอย่างถูกต้องให้ดำเนินธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอล

บริษัทได้พิจารณาความเห็นที่ปรึกษากฎหมายอันเกี่ยวกับสถานะของ Triple CH และการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิประกอบกับรูปแบบธุรกิจแล้วจึงเข้าร่วมลงทุน

แต่อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานธุรกิจดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ บริษัทจึงพิจารณาค่าเผื่อทั้งจำนวน ณ ปัจจุบัน ระยะเวลาของสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ Triple CH ยังไม่ชำระเงินร่วมลงทุนคืนตามเงื่อนไขการรับประกันของ Triple CH ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ส่งหนังสือทวงถามการชำระเงินดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลของการเจรจา Triple CH ขอผ่อนผันการชำระเงินออกไปอีกเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยบริษัทแจ้งไปยัง Triple CH เป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลให้ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผลปรากฏว่าบริษัทไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ยื่นฟ้องคดีกับศาลแพ่งกรุงเทพใต้โดยฟ้องจำเลย และผู้ค้ำประกันให้ชำระเงินจำนวน 29.24 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยคณัตในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จนถึงวันฟ้อง รวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยทั้งหมด 30.18 ล้านบาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 29.24 ล้านบาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเงินให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทั้งสอง โดยศาลนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 มีผลให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกกำหนดนัดชี้สองสถานหรือสืบพยานโจทก์เดิมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และกำหนดวันนัดใหม่ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ซึ่งในวันดังกล่าวจำเลยไม่มาศาลตามนัด ศาลจึงได้พิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียว และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 30.18 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 29.24 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 4 ธันวาคม 2563) จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ปฏิบัติการชำระหนี้แทน กับให้จำเลยทั้งสองชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ ปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้ว

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย				
บริษัทเกี่ยวข้องกัน	102,833	77,500	-	-
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่ายทั่วไป	7,391,289	16,418,334	6,991,289	16,018,334
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,063,232	14,394,550	12,804,217	14,078,550
รายได้รับล่วงหน้า - อื่น ๆ	1,426,181	215,262	1,426,181	215,262
ภาษีขายไม่ถึงกำหนดชำระ	4,636,419	11,283,655	4,636,419	9,608,479
เจ้าหนี้อื่น	2,067,170	2,181,832	475,897	424,331
สุทธิ	<u>28,687,124</u>	<u>44,571,133</u>	<u>26,334,003</u>	<u>40,344,956</u>

19. หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
หนี้สินตามสัญญาเช่า	27,663,216	29,969,928	27,663,216	29,969,928
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน				
รอดัดบัญชี	(7,586,700)	(8,708,993)	(7,586,700)	(8,708,993)
สุทธิ	20,076,516	21,260,935	20,076,516	21,260,935
หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,258,587)	(1,184,418)	(1,258,587)	(1,184,418)
สุทธิ	<u>18,817,929</u>	<u>20,076,517</u>	<u>18,817,929</u>	<u>20,076,517</u>

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

20. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน

ผู้ถือหุ้นชาวอิสระรายหนึ่งได้ทำการประเมินภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน โดยใช้วิธีการ Projected unit credit ซึ่งบริษัท ได้ตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ต้นปี	1,201,432	954,489	1,201,432	954,489
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,153,825	943,705	1,153,825	943,705
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน	22,467	3,380	22,467	3,380
กำไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(1,262,254)	(63,312)	(1,262,254)	(63,312)
หัก หนี้สินลดลงจากการลาออกของพนักงาน	(268,021)	(636,830)	(268,021)	(636,830)
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่สิ้นปี	847,449	1,201,432	847,449	1,201,432

ข้อสมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี)	1.99	1.33	1.99	1.33
อัตราขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี)	5.00	5.00	5.00	5.00
อายุครบเกษียณ (ปี)	60	60	60	60

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	อัตราเพิ่มขึ้น	อัตราลดลง	อัตราเพิ่มขึ้น	อัตราลดลง
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน				
อัตราคิดลด (ร้อยละ 1.00)	(78,296)	88,338	(78,296)	88,338
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1.00)	86,271	(78,024)	86,271	(78,024)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ 1.00)	(85,382)	18,137	(85,382)	18,137

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	อัตราเพิ่มขึ้น	อัตราลดลง	อัตราเพิ่มขึ้น	อัตราลดลง
<b>การเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน</b>				
อัตราคิดลด (ร้อยละ 1.00)	(115,550)	(132,014)	(115,550)	(132,014)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1.00)	130,616	116,678	130,616	116,678
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ 1.00)	(122,575)	(33,061)	(122,575)	(33,061)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจากการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆที่เกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติฐานอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กัน

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564		2563		2564		2563	
ภายใน 1 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-
ภายใน 2-5 ปี	114,865	247,731	114,865	247,731	114,865	247,731	247,731	
ภายใน 6-10 ปี	4,719,649	7,396,374	4,719,649	7,396,374	4,719,649	7,396,374	7,396,374	
ภายใน 10-15 ปี	3,197,589	4,295,744	3,197,589	4,295,744	3,197,589	4,295,744	4,295,744	
16 ปีขึ้นไป	87,952,601	82,259,362	87,952,601	82,259,362	87,952,601	82,259,362	82,259,362	

21. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564		2563		2564		2563	
เงินประกันรับ - ค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ	2,830,050	2,830,050	2,830,050	2,830,050	2,830,050	2,830,050	2,830,050	
เงินประกันผลงาน	1,161,886	-	1,161,886	-	1,161,886	-	-	
เงินค้ำประกันสัญญา – กิจการร่วมค้า DCORP-DLI (หมายเหตุ 5.1.2)	-	-	25,047,774	25,141,781	25,047,774	25,141,781	25,141,781	
รวม	3,991,936	2,830,050	29,039,710	27,971,831	3,991,936	2,830,050	27,971,831	



**22. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น**

**กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน**

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักซึ่งออกและเรียกชำระในระหว่างปี

**23. สำรองตามกฎหมาย**

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

**24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน**

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัท ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในส่วนภูมิภาคเดียวคือในประเทศไทย และมีส่วนงานธุรกิจที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงานดังนี้  
ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจขาย และธุรกิจก่อสร้าง

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ธุรกิจสื่อ-โฆษณา	ธุรกิจขาย	ธุรกิจก่อสร้าง	รวม
รายได้	101,343	79,661	14,604	195,608
ต้นทุน	(88,429)	(71,489)	(11,108)	(171,026)
กำไรขั้นต้น	12,914	8,172	3,496	24,582
รายได้อื่น				8,814
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย				33,396
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				(47,573)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร				(27,149)
ต้นทุนทางการเงิน				(2,029)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม				(1,982)
รวมค่าใช้จ่าย				(78,733)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้				(45,337)
ภาษีเงินได้				(1,292)
ขาดทุนสุทธิ				(46,629)
<b>จังหวะการรับรู้รายได้</b>				
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	-	79,661	-	79,661
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	101,343	-	14,604	115,947
<b>รวมรายได้</b>	<b>101,343</b>	<b>79,661</b>	<b>14,604</b>	<b>195,608</b>

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	ธุรกิจสื่อ-โฆษณา	ธุรกิจขาย	ธุรกิจก่อสร้าง	รวม
รายได้	126,981	-	49,526	176,507
ต้นทุน	(81,248)	-	(50,908)	(132,156)
กำไรขั้นต้น	45,733	-	(1,382)	44,351
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว				14,000
อื่น				20,027
รายได้อื่น				78,378
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย				(56,729)
ค่าใช้จ่าย				(498)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				(108)
ผลขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย				(17,602)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน				(1,664)
ในบริษัทร่วม				(76,601)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร				1,777
ต้นทุนทางการเงิน				(341)
รวมค่าใช้จ่าย				1,436
กำไรก่อนภาษีเงินได้				-
ภาษีเงินได้				-
กำไรสุทธิ				49,526
<b>จังหวัดการรับรู้รายได้</b>				
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	-	-	49,526	49,526
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	126,981	-	-	126,981
<b>รวมรายได้</b>	<b>126,981</b>	<b>-</b>	<b>49,526</b>	<b>176,507</b>

25. เครื่องมือทางการเงิน

25.1 มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินต่อไปนี้มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

- ก) สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น, สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น, เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า และเงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ทั้งนี้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินข้างต้นวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

25.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนในสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมจากธนาคารและตัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดและจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น บริษัทจึงไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564							
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	66,909,902	80,340	66,990,242	0.05 - 0.15
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น-สุทธิ	-	-	-	160,000,000	-	160,000,000	0.55 - 0.60
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	-	-	60,419,603	-	60,419,603	0.38
	-	-	-	287,329,505	80,340	287,409,845	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง							
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,258,587	-	-	-	-	1,258,587	0.44 - 0.72
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	-	6,596,993	12,220,936	-	-	18,817,929	0.44 - 0.72
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	3,991,936	3,991,936	-
	1,258,587	6,596,993	12,220,936	-	3,991,936	24,068,452	

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563							
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	271,853,100	96,948	271,950,048	0.05 - 0.25
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	-	-	60,252,000	-	60,252,000	0.38
	-	-	-	332,105,100	157,726,877	489,831,977	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง							
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,184,418	-	-	-	-	1,184,418	0.44 - 0.72
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	-	6,448,439	13,628,078	-	-	20,076,517	0.44 - 0.72
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	2,830,050	2,830,050	-
	1,184,418	6,448,439	13,628,078	-	88,612,920	109,873,855	

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							(ร้อยละต่อปี)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	64,283,702	34,859	64,318,561	0.05 - 0.15
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น-สุทธิ	-	-	-	160,000,000	-	160,000,000	0.55 - 0.60
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	-	-	45,356,103	-	45,356,103	0.38
	-	-	-	269,639,805	34,859	269,674,664	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,258,587	-	-	-	-	1,258,587	0.44 - 0.72
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	-	6,596,993	12,220,936	-	-	18,817,929	0.44 - 0.72
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	25,000,000	-	-	4,039,710	29,039,710	2.25
	1,258,587	31,596,993	12,220,936	-	4,039,710	49,116,226	

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							(ร้อยละต่อปี)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	270,330,914	37,165	270,368,079	0.05 - 0.25
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	-	-	45,188,500	-	45,188,500	0.38
	-	-	-	315,519,414	37,165	315,556,579	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,184,418	-	-	-	-	1,184,418	0.44 - 0.72
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	-	6,448,439	13,628,078	-	-	20,076,517	0.44 - 0.72
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	25,000,000	-	-	2,971,831	27,971,831	2.25
	1,184,418	31,448,439	13,628,078	-	2,971,831	49,232,766	

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัท ได้ทำสัญญากับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในอัตราค่าบริการจำนวน 156,825 บาทต่อเดือน

26.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

ก) บริษัท ได้ทำสัญญาสัมปทาน โฆษณา เพื่อได้มาซึ่งสิทธิในการกระจายเสียงออกอากาศ และการออกอากาศรูปแบบรายการเพลงและหรือตามรูปแบบที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันภายในบริษัทดังกล่าว โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี - 10 ปี บริษัทมีภาระที่จะต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ตามอัตราที่ระบุในสัญญาดังกล่าว ดังนี้

ส่วนแบ่งรายได้

คงที่ บริษัทมีภาระผูกพันจำนวน 100,000 - 1,500,000 บาทต่อเดือน

ผันแปร บริษัทมีภาระผูกพันคิดเป็นร้อยละ 30 - 50 ของรายได้สื่อโฆษณาในแต่ละเดือน

ข) บริษัทมีภาระผูกพันจากการทำสัญญาจ้างเหมางานเสาเข็มและงานคอนกรีตฐานรากกับบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อรับจ้างเหมางานเสาเข็มและงานคอนกรีตฐานรากรองรับโครงสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 0.12 ล้านบาท

ค) บริษัทมีภาระผูกพันจากการทำสัญญาจ้างเหมาโครงสร้างพร้อมติดตั้ง โครงเหล็กกับบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อรับจ้างเหมาโครงสร้างพร้อมติดตั้ง โครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 8.33 ล้านบาท

ง) บริษัทมีภาระผูกพันจากการทำสัญญาจ้างเหมางานติดตั้งระบบเมนแหล่งจ่ายไฟฟ้าและเมนควบคุมกับบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อรับจ้างเหมาระบบเมนแหล่งจ่ายไฟฟ้าและเมนควบคุมของป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2.50 ล้านบาท

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15,409,571	20,872,614	15,409,571	20,872,614
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	33,267,193	25,586,739	33,267,193	25,586,739
ส่วนแบ่งรายได้	33,529,021	27,934,450	33,529,021	27,934,450
ค่าบริการทางวิชาชีพ	10,323,531	19,987,446	9,675,963	19,146,298
ค่าเช่าและค่าบริการสำนักงาน	2,003,793	2,109,840	2,000,700	2,064,840
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม	1,981,789	-	-	-
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	27,149,357	17,601,981	27,149,357	17,601,981

**28. ลำดับชั้นมูลค่าสุทธิธรรม**

ในการนำเทคนิคการวัดมูลค่าสุทธิธรรม กิจการจะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่าสุทธิธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลค่าสุทธิธรรม กำหนดลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่าสุทธิธรรม ดังนี้

ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า

ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งนำมาใช้กับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่มีการวัดมูลค่าและแสดงด้วยมูลค่าสุทธิธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน (ทั้งที่เกิดขึ้นประจำหรือเกิดขึ้นไม่ประจำ)

**29. การบริหารการจัดการทุน**

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.18:1 (เฉพาะกิจการ : 0.18:1)

**30. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่**

รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดประเภทบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น



บริษัท ดีวีเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผลกระทบจากการจัดประเภทรายการใหม่ต้องบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)		
	งบการเงินรวม		
	งบการเงินที่ผู้สอบ รายงานไว้เดิม	เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการ จัดประเภทใหม่	ภายหลัง การจัดประเภทใหม่
(หน่วย : บาท)			
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>			
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ - สุทธิ	15,579,516	11,792,906	27,372,422
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	32,352,719	(11,792,906)	20,559,813
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	85,782,870	(41,211,737)	44,571,133
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	41,211,737	41,211,737
(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	งบการเงินที่ผู้สอบ รายงานไว้เดิม	เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการ จัดประเภทใหม่	ภายหลัง การจัดประเภทใหม่
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>			
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ - สุทธิ	15,579,516	11,792,906	27,372,422
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	32,352,719	(11,792,906)	20,559,813
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	44,699,226	(4,354,270)	40,344,956
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	4,354,270	4,354,270

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565